



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ด้านบริการ เป็นประธานในการเปิดประชุมการอบรมการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ/ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ด้านบริการ เป็นประธานในการเปิดประชุมการอบรมการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี



การอบรมดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีเป้าประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่มสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชน การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วย และการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่สำคัญของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คือ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนารูปแบบบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับสหวิชาชีพใน PCCการอบรมในวันนี้ เป็นนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ต้องการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายบริการปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นภาพการบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดทำโครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิขึ้น เพื่อพัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยใน รพศ./รพท./รพช. และเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและของชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามรูปแบบบริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพทย์แผนไทยให้สามารถดูแลประชาชนตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์แผนไทยในคลินิกหมอครอบครัวสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการจัดบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสามารถผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทย ร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ ร่วมทั้งสิ้น 70 คน

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



